

ประจำวันที่ 25-31 มกราคม 2560

พาณิชย์ เตรียมประมูลข้าวสต็อกรัฐล็อตใหญ่ 2.8 ล้านตัน ผู้ส่งออกหนุนระบุเป็นจังหวะเหมาะสม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมออกประกาศประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปปริมาณ 2.8 ล้านตัน เพื่อการบริโภค โดยจะมีข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ฯลฯ ส่วนรายละเอียดการเปิดประมูล รวมถึงกำหนดวันให้ยื่นซองเปิดประมูล จะชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 3 ก.พ.นี้

"การเปิดประมูลข้าวสต็อกนี้ 2.8 ล้านตัน เป็นการประมูลเพื่อการบริโภค โดยปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าจะระบายข้าวที่เหลือในสต็อกประมาณ 8 ล้านตันให้หมด เพราะไม่อยากอุ้มสต็อกข้าวนี้ไว้อีกแล้ว เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก อีกทั้งข้าวยังเสื่อมสภาพตามระยะเวลาที่จัดเก็บ" นางอภิรดี กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมต่อการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล เพราะยังไม่มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ซึ่งคาดว่าข้าวนาปรังประมาณ 1 ล้านตันข้าวเปลือกจะออกมาอีกครั้งประมาณเดือนมี.ค. เช่นเดียวกับข้าวเปลือกของเวียดนาม

ดังนั้นในช่วงนี้จึงแทบไม่มีข้าวเข้ามาในตลาด แต่ต้องดูปริมาณที่ระบายออกมา หากระบายจำนวนมาก อาจกระทบต่อจิตวิทยาในระยะสั้น ที่ทำให้ราคาข้าวในตลาดลดลงบ้าง แต่จะเป็นผลดีในระยะยาว เพราะจะส่งสัญญาณไปที่ตลาดต่างประเทศว่าสต็อกข้าวไทยเหลือน้อยแล้ว และมีผลผลักดันให้ราคาปรับขึ้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรม.ไฟเขียวลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขายข้าว

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินค่าซื้อข้าว ลดเหลือร้อยละ 0.5 จากเดิม 0.75 เนื่องจากระบบการค้าข้าวปัจจุบัน ประกอบด้วย กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายโดยมีเกษตรกรเป็นหน่วยผลิตต้นน้ำ ผลิตในรูปของข้าวเปลือกแล้วขายให้โรงสี พ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทน/นายหน้า (หยง) และสถาบันเกษตรกรหรือสถาบันของรัฐบาล โดยข้าวเปลือกที่เกษตรกรขาย โรงสีจะทำการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อส่งออกเองโดยตรง ขายให้หยง โดยหยงจะขายต่อให้กับผู้ส่งออก และขายให้ผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะบรรจุเป็นข้าวถุง ขายให้ผู้ค้าปลีก ระบบการค้าข้าวมีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในหลายขั้นตอน แต่ข้อกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลผู้ซื้อข้าวที่เป็นผู้ส่งออกมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นผู้ขายเท่านั้น ส่งผลให้ข้อมูลการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากผู้ประกอบการค้าข้าวไม่ครบถ้วน

"ดังนั้น จึงเห็นควรปรับลดการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและระบบของการค้าข้าวในปัจจุบันที่มีกระบวนการและมีผู้เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ที่มีการปรับลดอัตราลง"

ทั้งนี้การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายข้างต้น คาดว่าจะมีผลกระทบ 1.ช่วยลดภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของผู้ขายสินค้าเกษตรประเภทข้าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้สูงกว่าภาระภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือเป็นร้อยละ 20

2.ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทำให้มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเก็บภาษีผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งจะช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.อาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แต่ในภาพรวมจะทำให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ข้าวเจาะ 200 ป้อนน้ำมันจีน

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่าหลังจากที่กระทรวงได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเยือนเมืองกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 18-20 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้หารือกับสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CIQ) เมืองเซินเจิ้นและกลุ่มผู้นำเข้าข้าวในมณฑลกวางตุ้งในการส่งเสริมและขยายการค้าข้าวไทยในจีน

ล่าสุดกลุ่มผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่จากจีนได้มีการร่วมกลุ่มตั้งชมรม THAI HOM MALI RICE IMPORTERS CLUB ในการตั้งร้านจำหน่ายข้าวหอมมะลิในสถานบริการหรือปั๊มน้ำมันซิโนเปก(SINOPEC)ในจีน ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมช่องทางการจำหน่ายข้าวไทยระดับพรีเมียมใหม่ในจีน โดยยังเน้นเจาะกลุ่มคนมีรายได้สูง แต่เน้นซื้อเป็นของฝาก โดยข้าวมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 2-10 กิโลกรัม เช่น ข้าวหอมมะลิขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม ขายราคา 188 หยวน (940 บาท) ,ข้าวหอมมะลิแดง ขนาด 2 กิโลกรัม ราคา 46 หยวน(230 บาท),ข้าวหอมนิล 2 กิโลกรัม ราคา 60 หยวน (300 บาท) เป็นต้น

“ถือเป็นแนวทางใหม่ในการโปรโมทข้าวหอมมะลิไทยและข้าวลีชนิดต่างๆ ของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากขึ้น จากเดิมจะโปรโมตเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหรือโมเดิร์นเทรดเท่านั้น ซึ่งผู้ส่งออกข้าวไทยที่มีพันธมิตรในชมรมนี้ก็จะนำข้าวไปวางจำหน่ายเป็นแพ็คเกจสำเร็จรูป เช่นข้าวหอมมะลิของ บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด ที่มีคู่ค้าอยู่ในจีน เป็นต้น”

สำหรับชมรมดังกล่าวมีสมาชิกที่เป็นผู้นำเข้าข้าวของจีน 10 ราย มีบริษัท เซินเจิ้น ไทย เพอร์แกรีนซ์ ไรซ์ จำกัด (TFR Grain Products) เป็นแกนนำ โดยบริษัทนี้มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวไทยภายใต้แบรนด์ต่างๆหลายแบรนด์ เช่น Uthai Golden Wheel , Buddha Rice เป็นต้น ทั้งนี้ชมรมได้มีการจำหน่ายข้าวในสาขานำร่องไปแล้ว 6 สาขา โดยใช้ชื่อไทยว่า ร้านธัญญาหาร ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น 5 สาขา และในนครฉงชิ่ง 1 สาขา ในปีนี้มีแผนจะขยายเพิ่มเป็น 100-200 สาขา ในเซินเจิ้น ฉงชิ่ง รวมถึงเมืองกวางโจว

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดร้านจำหน่ายข้าวหอมมะลิในปั๊มน้ำมันของจีน จะช่วยกระตุ้นยอดขายและการสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทางร้านจะต้องมีการร่วมมือกับปั๊มน้ำมันเพื่อทำโปรโมชันต่าง ๆ ในการกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ข้าวไทยให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รับรู้ด้วย

เช่นเดียวกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าตลาดข้าวหอมมะลิในจีนปีนี้คาดว่าจะมีการซื้อเพิ่มขึ้น เพราะราคาข้าวหอมมะลิไทยลดลงมาเกือบ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคา

ปัจจุบันเฉลี่ย 600-700 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมอยู่ที่ 850-900 ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถแข่งขันกับข้าวหอมของเวียดนามและกัมพูชาได้ดีขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ไทยเฮ! คำสั่งซื้อข้าวญี่ปุ่น เสนอราคาต่ำสุด 355 เหรียญ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ญี่ปุ่นได้เปิดเจรจาซื้อขายข้าวระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน โดยผู้ส่งออกไทยได้เสนอราคาขายข้าวขาว 100% เกรดบี ให้ผู้นำเข้าญี่ปุ่นต่ำมากที่สุดที่ตันละ 355 เหรียญสหรัฐฯ หรือต่ำกว่าราคาตลาดที่ควรจะขายตันละ 365 เหรียญฯ ทำให้ได้คำสั่งซื้อกลับมา 28,000 ตัน และคาดว่าจะการเสนอขายครั้งนี้ อาจกระทบต่อราคาตลาดข้าวไทย แม้ปริมาณการส่งมอบไม่มากนัก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา อิรักประกาศนำเข้าข้าว 30,000 ตัน คาดว่าจะมีผู้ส่งออกไทยร่วมเสนอราคาด้วย โดยอิรักไม่ได้กำหนดจะนำเข้าข้าวประเภทใด แต่ส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวขาว 5%

รอบนี้ต้องจับตาวาไทยจะมีโอกาสหรือไม่ ที่ผ่านมามีอิรักนำเข้าจากสหรัฐฯ และอูรุกวัย เพราะขึ้นขอบข้าวของทั้ง 2 ประเทศ แม้ไทยเสนอราคาต่ำสุดก็ไม่ซื้อ แต่ครั้งนี้คาดว่าติดตามตรงที่สหรัฐฯ มีประธานาธิบดีคนใหม่ และมีนโยบายปกป้องการค้า อาจให้อิรักนำเข้าข้าวจากประเทศอื่นแทน

ส่วนการส่งออกข้าวไทยปี 60 คาดจะมีปริมาณ 9.5 ล้านตัน เพราะรัฐน่าจะ ระบายข้าวในสต็อกที่เหลืออยู่ราว 8 ล้านตันให้หมดในปีนี้ ซึ่งมีทั้งข้าวดีที่ปรับปรุงและส่งออกได้ 3-4 ล้านตัน อีกทั้งยังมีความต้องการบริโภคข้าวเก่าในแอฟริกา เชื่อว่าสต็อกข้าวของรัฐจะมาช่วยเพิ่มปริมาณส่งออก แม้ขณะนี้ผู้ซื้อต่างประเทศยังไม่คึกคัก โดยฟิลิปปินส์ยังไม่ส่งสัญญาณจะเปิดประมูลนำเข้าในเร็ว ๆ นี้

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแนะรัฐเร่งระบายข้าวในสต็อก ช่วงตลาดโลกมีความต้องการสูง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายทางการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กีดกันทางการค้าเนื่องจากข้าวเป็นสินค้ากลุ่มอาหาร

ซึ่งสหรัฐฯ เป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยอันดับหนึ่งมากที่สุดถึงปีละ 400,000 ตัน ดังนั้นหากสหรัฐฯ มีการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าอาหารให้สูงขึ้น ก็จะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศให้สูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยังกระทบต่อฐานเสียงของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้

ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะการค้าโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น ประเทศคู่ค้าหลายประเทศมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น หลายประเทศเริ่มมีความต้องการข้าวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ก็มีผลผลิตข้าวมากขึ้นด้วย ดังนั้น จึงต้องการให้รัฐเร่งระบายข้าวในสต็อก 3 ล้านตัน ซึ่งยังมีคุณภาพดีเหมาะสม แก่การบริโภคออกสู่ตลาด โดยคาดว่าจะการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้จะมียอดสูงถึง 9.5 ล้านตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา และไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของโลกที่กว่า 2 ล้านตัน

ที่มา Ch7 News

พาณิชย์ เตรียมขงแผนระบายข้าวสต็อกรัฐ 8 ล้านตันเสนอ นบข.อนุมัติในสัปดาห์นี้

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนระบายข้าว คงเหลือในสต็อกของรัฐปริมาณ 8.01 ล้านตัน ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่เห็นชอบให้เร่งรัดการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐเข้าสู่ช่องทางระบายที่เหมาะสมกับสภาพข้าวเพื่อรักษา ประโยชน์สูงสุดของรัฐและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาด ราคาข้าวและธัญพืชอื่นๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ

คณะอนุกรรมการฯ ได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ผลผลิตและราคาของสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด รวมทั้งปริมาณข้าวที่เคยระบายออกไป ตลอดจนปัญหาอุปสรรคมาพิจารณาประกอบการ กำหนดแผนและแนวทางดำเนินการในการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม รอบคอบ และรัดกุม รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด โดยแผนระบายข้าวที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวแล้วจะนำเสนอต่อประธานกรรมการ นบข. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสัปดาห์นี้ ก่อนมอบให้กรมการค้าต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบการดำเนินการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ ตรัง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และพัทลุง ตามที่ นบข.มีมติมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ โดยข้าวสาร บรรจุถุงดังกล่าวเป็นชนิดข้าวขาว 5% ฤดูใหม่ คุณภาพดี ปริมาณ 2,700 ตัน หรือ 540,000 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม วัตถุประสงค์ว่า “รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยในวันที่ 26 ม.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มี กำหนดเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการช่วยเหลือแก้ไขเฉพาะหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยี่ยม เยียนประชาชนในพื้นที่อุทกภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งข้าวสารบรรจุถุง ชุดแรกจำนวน 6,500 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในการลงพื้นที่ดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีด้วย โดย กระทรวงพาณิชย์จะประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทยอยนำส่งข้าวสารบรรจุถุงส่วนที่เหลือส่งให้ จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

=====

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยในช่วงนี้ตลาดยังคงเจียบเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษเวียดนาม (Lunar New Year holidays) ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี อ่อนตัวลงจากระดับ 335-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วง สัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหาร (the Việt Nam Food Association) คาดว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีการส่งออกข้าว ประมาณ 325,000 ตัน ลดลงประมาณ 35.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้สมาคมอาหาร (VFA) แนะนำให้รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต็อกข้าวในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว winter-spring crop เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร เพราะคาดว่าผลผลิตและคุณภาพข้าวในปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุว่า แม้ประเทศจะเผชิญต่อความยากลำบากในการส่งออกข้าว เนื่องจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง แต่เวียดนามยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งออกข้าวให้ได้มากกว่า 5 ล้านตันในปี

ในการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานช่วงปีที่ผ่านมาของสมาคมอาหารเวียดนาม ในนครโฮจิมินห์ เลขาธิการสมาคมระบุว่า เมื่อปีก่อน เวียดนามส่งออกข้าวไปทั้งสิ้น 4.89 ล้านตัน เป็นมูลค่า 2,120 ล้านดอลลาร์ พบว่าปริมาณลดลง 25.5% และมูลค่าลดลง 20.57% เป็นผลสืบเนื่องจากการมีอุปทานส่วนเกินในตลาดทั่วโลก และแนวโน้มที่ประเทศนำเข้ารายใหญ่หันมาเพิ่มการผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า

เลขาธิการ VFA ระบุว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะเผชิญต่อความยากลำบากต่อไปอีกปี ด้วยอุปทานยังคงมากกว่าอุปสงค์ และการแข่งขันในโลกทวีความรุนแรงขึ้น

กระทรวงเกษตรเวียดนาม ระบุว่า ผลผลิตข้าวโลกในปี 2559-2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อน เป็น 480 ล้านตัน เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกข้าวในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย พม่า บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ไทย และสหรัฐฯ และการส่งออกโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านตัน หรือ 2.6% ที่ 40.6 ล้านตัน

นายกสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวว่า แม้การส่งออกข้าวของประเทศจะมีอุปสรรค แต่ธุรกิจค้าข้าวจะยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งออกในปริมาณที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรสามารถขายข้าวได้มากที่สุดเท่าผลผลิตได้ และในระยะยาว เป้าหมายของภาคส่วนนี้จะอยู่ที่การส่งออกข้าวมูลค่าสูงยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

สมาคมอาหารเวียดนามยังได้กำชับว่า ผู้ส่งออกข้าวควรควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทางอาหาร และสร้างความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับเกษตรกรเพื่อให้ได้แหล่งข้าวที่มั่นคงรองรับความต้องการของตลาด พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท สร้างห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นในนครเกิ่นเธอ เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันสารพิษตกค้าง แทนการส่งไปตรวจสอบวิเคราะห์ในต่างประเทศ

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปลูกข้าวควรแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองและปรับปรุงเทคนิคและระบบการสนับสนุนทางการเงิน ขณะเดียวกัน บริษัทส่งออกข้าวควรมุ่งสร้างแบรนด์ข้าว ไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วย

ที่มา *Oryza.com*

ลาว

กระทรวงเกษตรและป่าไม้วางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อให้ข้าวขาวมีสัดส่วนราว 30% ของผลผลิตทั้งหมด และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการส่งออก ทั้งนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังปลูกข้าวบนพื้นฐานเชิงพาณิชย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยหลายกิจการได้ส่งออกผลผลิตข้าวให้กับต่างชาติ เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย และหลายชาติในยุโรป

ในปี 2559 ลาวส่งออกข้าวสารจำนวน 21,000 ตัน และข้าวเปลือกอีกจำนวน 52,000 ตัน และขายข้าวเปลือกผ่านการค้าชายแดนอีกประมาณ 248,000 ตัน โดยตลอดช่วงปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้

สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวที่จำนวน 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2558 และตั้งเป้าให้การปลูกข้าวในปีนี้ได้ผลผลิตที่ 4.3 ล้านตัน

ทางการลาววางแผนจัดสรรข้าวประมาณ 2.1 ล้านตัน ไว้ใช้สำหรับการบริโภคในประเทศ และเก็บเข้าคลังสำรอง 400,000 ตัน ส่วนอีก 500,000-600,000 ตัน จะนำไปผ่านกระบวนการ และเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์อีก 100,000 ตัน ซึ่งข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญสำหรับตลาดภายในประเทศและการส่งออกของลาว เช่นเดียวกันกับกาแฟ ข้าวโพด ชา อ้อย มันสำปะหลัง ลูกเดือย และถั่ว

ในปีนี้ กระทรวงเกษตรจะส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก โดยตั้งเป้าผลผลิตกาแฟที่ 126,000 ตัน ข้าวโพด 1.3 ล้านตัน อ้อย 2.43 ล้านตัน มันสำปะหลัง 1.55 ล้านตัน และถั่ว 94,300 ตัน กระทรวงคาดว่าภาคการเกษตรและป่าไม้จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีที่ 3.1-3.4% จนถึงปี 2563 คิดเป็น 17% ของจีดีพี

ที่มา MGR Online

อินโดนีเซีย

รัฐบาลได้ออกมาย้ำอีกครั้งว่า ในปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะมีเพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นจึงยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ทางด้านกระทรวงเกษตรได้ออกมาระบุว่า ในปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีมากถึง 80 ล้านตัน มากกว่าความต้องการบริโภคที่คาดว่าจะมีประมาณ 60 ล้านตัน เท่านั้น

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความต้องการข้าวทั้งจากตลาดภายในและต่างประเทศ โดยข้าวขึ้น 5% ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ 354-359 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 352-357 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าวสารในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ราคาข้าวเปลือกพุ่งสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด ในขณะที่หน่วยงานของรัฐบาลกำลังเร่งรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล (the public distribution system)

ทางการรายงานว่าการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง (winter/Rabi rice) ในปีการผลิต 2016/17 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ณ วันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 13.61 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ 16.025 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทางการรายงานว่าการส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2016/17 (เมษายน-พฤศจิกายน) มีประมาณ 6.74 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.14 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ศรีลังกา

เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา รัฐบาลศรีลังกาได้ปรับลดภาษีนำเข้าข้าวลงจากอัตรา 10 รูปีต่อกิโลกรัม (ประมาณ 7 เหรียญสหรัฐต่อดัน) เหลือ 5 รูปีต่อกิโลกรัม (ประมาณ 3.5 เหรียญสหรัฐต่อดัน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ซึ่งอัตราภาษีที่ลดนี้จะมีผลเฉพาะข้าวในกลุ่มข้าวกล้อง (brown raw rice) ไม่รวมถึงข้าวบาสมาดิ ซึ่งรัฐบาลออกมาตรการนี้เพื่อตอบโต้กลุ่มพ่อค้านำเข้าข้าวที่มีการกักตุนสินค้าข้าวทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา รัฐบาลอิหร่านได้ประกาศจะปรับลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวลงจากระดับปัจจุบันที่ 40% ลงเหลือ 26% ในปีงบประมาณใหม่ของอิหร่าน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม นี้เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตร รายงานว่า ในแต่ละปีอิหร่านจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวที่เพาะปลูกในประเทศประมาณ 2.2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือจะนำเข้าจากต่างประเทศแต่จะมีการจำกัดปริมาณและมีมาตรการควบคุมการนำเข้าอย่างเข้มงวด โดย ณ วันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา (9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2016) มีการนำเข้าข้าวประมาณ 630,000 ตัน มูลค่าประมาณ 527 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 22% และมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 427,602 ตัน ลดลงประมาณ 4.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 445,393 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 32,196 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,123 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 395,406 ตัน ลดลงประมาณ 4.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 413,270 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,130 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 81,310 ตัน ฝรั่งเศส 75,833 ตัน เนเธอร์แลนด์ 62,757 ตัน โปแลนด์ 32,601 ตัน โปรตุเกส 31,715 ตัน เยอรมนี 31,265 ตัน อิตาลี 27,693 ตัน เบลเยียม 19,756 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,669 ตัน สเปน 12,769 ตัน สวีเดน 11,553 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-26 มกราคม 2560 มีการส่งออก 89,413 ตัน เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 87,586 ตัน

ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 72,018 ตัน ลดลงประมาณ 3.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 74,457 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 17,395 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,132 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,525 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 38,308 ตัน กรีซ 12,429 ตัน โปรตุเกส 11,834 ตัน สเปน 10,990 ตัน บัลแกเรีย 7,371 ตัน สหราชอาณาจักร 2,270 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

